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วันที่  2  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2565  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

******************************* 
ผู้มาประชมุ 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายศิลธรรม  หงษ์หิรญั ประธานสภาฯ ศิลธรรม  หงษ์หิรัญ  
2 นายนพดล  เรือนแก้ว รองประธานสภาฯ นพดล  เรือนแก้ว  
3 นางถิรดา ก าเนิดบญุ เลขานุการสภาฯ ถิรดา ก าเนิดบญุ (ปลัด อบต.) 
4 นายสุชาติ  สางชัยภมู ิ ส.อบต. หมู่ที ่1 สุชาติ  สางชัยภูม ิ   
5 นายไพรบรูณ์  มลูกสก ส.อบต. หมู่ที ่3 ไพรบูรณ์  มูลกสก  
6 นางนิยม  พละเนา ส.อบต. หมู่ที ่4 นิยม  พละเนา  
7 นางประภา  จอมค าสิงห ์ ส.อบต. หมู่ที ่5 ประภา  จอมค าสิงห ์  
8 นางสุภาพร  อุดมทรัพย ์ ส.อบต. หมู่ที ่6 สุภาพร  อุดมทรัพย ์  
9 นายอดุลย์  หงษ์ประเสริฐ ส.อบต. หมู่ที ่8 อดุลย์  หงษ์ประเสริฐ  

 
ผู้ไม่มาประชมุ  ไม่ม ี  
 
ผู้เข้าร่วมประชมุ 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเสกสรรค์  จอสูงเนิน นายก อบต. เสกสรรค์  จอสูงเนิน  
2 นายกสิกร  สมิมาวงศ ์ รองนายก อบต. กสิกร  สิมมาวงศ ์  
3 นายอภิคม ครองส าราญ รองนายก อบต. อภิคม ครองส าราญ  
4 นายเสง่ียม นรพรม เลขานุการนายก อบต. เสง่ียม นรพรม  
5 นางประชุมพร สุจินดากิจ ผอ.กองคลัง ประชุมพร สจุินดากิจ  
6 นายไพโรจน์ ข าประไพ ผอ.กองช่าง ไพโรจน์ ข าประไพ  
7 นายสมโภชน์  พรโสภณิ หัวหน้าส านักปลัด สมโภชน์  พรโสภณิ  
8 นางยุภาพร ดวงหาคลัง ผอ.กองสวัสดิการสังคม ยุภาพร ดวงหาคลัง  

10 นางจุฑามาศ  พวงอ่อน นักวิชาการศึกษา จุฑามาศ  พวงอ่อน รก.ผอ.กอง
การศึกษาฯ 

11 นายธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศริ ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศิร ิ  

12 นายวีระชาติ แสงชัยภูม ิ ผช.นักวิเคราะห์ฯ วีระชาติ แสงชัยภมู ิ  
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******************************* 
 

เริ่มประชมุ  เวลา  09.30  น 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายศิลธรรม หงษ์หิรญั เรียน ท่านนายกองค์การบริหารสว่นต าบลช่องสามหมอ ท่านสมาชกิสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
(ประธานสภาฯ)   ท่านปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายศิลธรรม หงษ์หิรัญ  

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ท าหน้าที่ประธาน
ในที่ประชุมสภาฯ อันทรงเกียรติแห่งนี้ วันนี้ที่ประชุมมีเรื่องให้พิจารณาหลายเรื่อง เนื่องด้วยมีเรื่องด่วน ท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ท าค าร้องยื่นขออนุมัติเปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
3/๒๕๖๕ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอพิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ตามหนังสือ องค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ท่ี ชย 78801/1089 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งนายอ าเภอคอน
สวรรค์ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล และอาศัยอ านาจ 
ตาม พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 
๒๕๖๒ มาตรา ๕๕ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ ๓๖ (๓) จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – วันท่ี 14 
ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารสว่นต าบลช่องสามหมอ ตามหนังสืออ าเภอคอนสวรรค์ ที่ 
ชย 0023.10/2688 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กระผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยแต่ละเรื่องมีความส าคัญและจ าเป็นต่อพ่ีน้องประชาชนในต าบลช่อง
สามหมอของเราอย่างยิ่ง เพราะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการโดยตรง เพื่อ
เป็นการกระชับเวลากระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปเลยครับ ท่านใดมีอะไรจะแจ้งต่อที่ประชุมอีกหรือไม่
ครับ / ไม่มี  
ถ้าไม่มีกระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
นายศิลธรรม หงษ์หิรญั       การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว เป็นรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  
(ประธานสภาฯ)       สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2565 รายละเอียด 

ตามเอกสารส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอสมัยสามัญ สมัยที่ 
3/2565 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ท่ีส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรง
เกียรติทุกท่านแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข อะไรอีกหรือไม่ครับ / ไม่มี  
ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 
2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ท่านใดรับรองรายงานการประชุม ได้โปรดยกมือข้ึน ครับ 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ สมัยสามญั สมัยที่ 3/2565 ครั้งท่ี 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2565 อย่างเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ 3   กระทู้ถาม 
   - ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   4.1 ญัตติ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  

1/2566 
นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ได้เสนอญัตติ 
(ประธานสภาฯ)  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2566  

ในรายละเอียดส่วนท่ีเกี่ยวข้องกระผมขอเชิญ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอที่เสนอญัตติ 
ได้อภิปรายชี้แจงหลักการและเหตุผล เชิญครับ 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(นายก อบต.ช่องสามหมอ) ท่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับกระผม 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ขออนุญาตช้ีแจงหลักการและเหตุผล 
ดังต่อไปนี้ครับ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  ได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70)  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เพื่อเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณร่ายจ่ายประจ าป ีพ.ศ. 2566 บัดนี้องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่งสามหมอ มีความจ าเป็น
ที่ต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566  เพื่อแก้ไขปัญหา
และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
ระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 เพราะมีบางโครงการที่
จ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องท าเพื่อบริการประชาชนในเขตพื้นที่ เช่น โครงการที่จะเสนอของบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2566 – 2567, การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ 
และปรับปรุงบ่อขยะ และอีกหลายโครงการที่ยังไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องปรากฏตาม ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70 เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1/2566 ที่ส่งให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาแนบท้ายญัตติพร้อมนี้แล้ว ในส่วนข้อกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง แนวทางการปฏิบัติ กระผมขออนุญาตเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อง
สามหมอ ได้ช้ีแจงในส่วนท่ีเกี่ยวข้องนี้ครับ 

(นางสาวถิรดา ก าเนิดบุญ) เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร  
(ปลัด อบต.)  หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตช้ีแจง ตามที่ท่านนายก 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอได้เสนอญัตติ  และมอบหมายให้ ช้ีแจง ดังต่อไปนี้ค่ะ ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2549 หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการ 

 จัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมี  
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการสาธารณะเพื่อประโยชนข์องประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3 อ านาจหน้าที่ส่วน
ต าบล มาตรา 69 /1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลการจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
เพื่อให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 เป็นไปตามระเบียบฯ จึง
ขออนุมัติในการด าเนินการโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.
2561 หมวด 4 ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
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(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

           (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือ 
เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
7) พ.ศ. 2562 ด้วยเพื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบด้วย ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่รับวันที่ผู้บริหารประกาศใช้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ จึงขอเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ พิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 รายละเอียดตาม
เอกสารที่ส่งมาพร้อมกับญัตตินี้ค่ะ ดิฉันก็มีเรื่องช้ีแจงในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพียงเท่านี้ค่ะ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ ขอบคุณท่านนายกฯ ท่านปลัดฯ  ที่ได้ช้ีแจงข้อกฎหมาย และระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง 
(ประธานสภาฯ)  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง หรือจะอภิปราย  

หรือแสดงความคิดเห็น อะไรอีกหรือไม่ครับ / ไม่มี  
นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนออะไรอีก กระผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบการการพิจารณาร่าง 
(ประธานสภาฯ)  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2566 โปรดยกมือครับ 
มติท่ีประชุม                    - เห็นชอบ                จ านวน .......7....... เสียง 
                                    - ไม่เห็นชอบ             จ านวน ................. เสียง 
                                    - งดออกเสียง   จ านวน ........1...... เสียง (ประธานสภาฯ) 
                                    - ลา    จ านวน ...............  คน 
                                    - ขาด    จ านวน ................  คน 

   4.2 ญัตติ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  
ว่าด้วย การด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอญัตติท้องถิ่น พ.ศ. ............... 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ว่าด้วยการด าเนิน 
(ประธานสภาฯ)  การของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอญัตติท้องถิ่น พ.ศ. ............... ตามที่นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายก 

องค์การบริหารต าบลช่องสามหมอ ได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาฯ พิจารณา ขอเชิญท่านนายกฯ ช้ีแจงให้กับทาง
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับทราบครับ เชิญครับ 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่าน ปลัดองค์การบริหารส่วน  
(นายก อบต.ช่องสามหมอ) ต าบลช่องสามหมอ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับกระผม 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ขออนุญาตช้ีแจง ดังต่อไปนี้ครับ 
 ด้วยพระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อ
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 2๕๖๕ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
โดยมาตรา ๙ ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าช่ือ ให้ยื่นค าร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นตามระ เบียบที่
ประธานสภาท้องถิ่นก าหนโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ
พิจารณาแล้วเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายจึงได้จัดท า ร่างระเบียบสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้ อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ. ........... ส าหรับประกอบการพิจารณาจัดท าระเบียบของสภาท้องถิ่นตามความเหมาะสมกับบริบทของ
ท้องถิ่น พร้อมแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจใน
การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ในส่วนของรายละเอียดข้อกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กระผมขออนุญาตให้ท่านปลัดฯ ช้ีแจงครับ กระผมมีเรื่องที่จะช้ีแจงเพียง
เท่านี ้ขอบคุณครับ 
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นางสาวถิรดา ก าเนิดบุญ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร  
(ปลัด อบต.)  ท่าน หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตช้ีแจง ตามที่ท่านนายก 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอได้ เสนอญัตติ  และมอบหมายให้ ช้ีแจง ดังต่อไปนี้ค่ะ ตาม
พระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 
๒๔ กุมภาพันธ์ 2๕๖๕ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดย
มาตรา ๙ ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าช่ือ ให้ยื่นค าร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นตามระเบียบที่ประธานสภา
ท้องถิ่นก าหนโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอได้จัดท า ร่างระเบียบ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าช่ือเสน อ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .............. รายละเอียดตามร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ว่า
ด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .............. แนบท้ายญัตติที่ส่งให้
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้พิจารณาแล้วนั้น เพื่อให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 จึงขอให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องสามหมอ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .............. เพื่อด าเนินการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปค่ะ ดิฉันก็มีเรื่องช้ีแจงในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ มีสมาชิกฯ ท่านใดท่ีจะแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกหรือไม่ครับ / ไม่มี 
(ประธานสภาฯ)  เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใด จะเสนออะไรอีก กระผมขอมติที่ประชุม ครับ ท่านใดเห็นชอบ การพิจารณาให ้

ความเห็นชอบ ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ว่าด้วย การด าเนินการของประชาชน
ในการเข้าช่ือเสนอญัตติท้องถิ่น พ.ศ. ...............  ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม                    - เห็นชอบ                จ านวน .......7....... เสียง 
                                    - ไม่เห็นชอบ             จ านวน ................. เสียง 
                                    - งดออกเสียง   จ านวน .......1....... เสียง (ประธานสภาฯ) 
                                    - ลา    จ านวน ................  คน 
                                    - ขาด    จ านวน ................  คน 
                                        

4.3 ญัตติ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ครั้งท่ี 3/2566 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ ญัตติต่อไปจะเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบการการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(ประธานสภาฯ)  พ.ศ. 2566 ครั้งท่ี 3/2565 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอเชิญ ท่านนายกองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลช่องสามหมอ ที่เสนอญัตตินี้ชี้แจงหลักการและเหตุผล เชิญครับ  
นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(นายก อบต.ช่องสามหมอ) หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขออนุญาตช้ีแจงในญัตตินี้ ดังต่อไปนี้ครับ 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562  ส่วนที่ 4 รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 88 ระเบียบว่าด้วยการคลัง 
การงบประมาณ การโอน การจัดการทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทน และค่าจ้าง  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้การด าเนินการตามกฎหมายที่ก าหนด  ในการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566  งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้เดิมผิดหมวด ผิดประเภทการจ่ายเงิน  
เพื่อให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และเพื่อให้
เกิดความถูกต้องตามหลักจ่ายเงินที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ และสามารถบริหารเงินงบประมาณใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ดังกล่าวข้างต้นโดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้  หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4  การโอนและการด าเนินการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอน
ลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
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สภาท้องถิ่น เหตุผล เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ ดังกล่าวมาข้างต้น จึงขอ
เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2566  ครั้งที่ 3/2566  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค รายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องกระผมขออนุญาตให้ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อง
สามหมอ ในฐานะเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ ช้ีแจงในรายละเอียด ครับ 

นางสาวถิรดา ก าเนิดบุญ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อง 
(ปลัด อบต.)  สามหมอ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาวถิรดา ก าเนิดบุญ  

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ขออนุญาตช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้อง กับการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายละเอียดตามเอกสาร บัญชีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งท่ี 3/2566 ที่แนบประกอบที่ส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ได้
พิจารณาแล้ว ดิฉันก็มีรายละเอียดช้ีแจงในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพียงเท่านี้ค่ะ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ มีสมาชิกฯ ท่านใดท่ีจะแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกหรือไม่ครับ / ไม่มี 
(ประธานสภาฯ)  เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใด จะเสนออะไรอีก กระผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม                    - เห็นชอบ                จ านวน .......7....... เสียง 
                                    - ไม่เห็นชอบ             จ านวน ................. เสียง 
                                    - งดออกเสียง   จ านวน .......1........ เสียง (ประธานสภาฯ)  
                                    - ลา    จ านวน ................  เสียง 
                                    - ขาด    จ านวน ................  คน 
                                                   

   4.4 ญัตติ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การด าเนินการศึกษาการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ  
                                        อบต.ช่องสามหมอ กรณีการพิจารณาเพิกถอนสภาพบ้านพักอาศัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่นต าบล 

    ช่องสามหมอ  
นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การด าเนินการศึกษาการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.ช่องสามหมอ 
(ประธานสภาฯ)  กรณีการพิจารณาเพิกถอนสภาพบ้านพักอาศัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่นต าบลช่องสามหมอเนื่องจากช ารุด 

ทรุดโทรม มีลักษณะไม่ปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของผู้เข้าอยู่อาศัย ตามที่ท่านนายก เสกสรรค์ 
จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารต าบลช่องสามหมอ ได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาฯ พิจารณา ขอเชิญท่านนายกฯ 
ช้ีแจงให้กับทางสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับทราบครับ เชิญครับ 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่าน ปลัดองค์การบริหารส่วน 
(นายก อบต.ช่องสามหมอ) ต าบลช่องสามหมอ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับกระผม 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ขออนุญาตช้ีแจง ดังต่อไปนี้ครับ 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.1/ว502 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินได้ตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 
๒๕๔๘ ซึ่งผลการตรวจสอบปรากฏว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไม่ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน 
เชน่ อาคารที่พักอาศัย อาคารอเนกประสงค์ อาคารจ าหน่ายสินค้า ศูนย์กีฬาสนามกีฬา เป็นต้น หรือบางแห่ง
มีการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินไม่เต็มพื้นที่ มีการใช้ประโยชน์เพียงบางส่วนและมีจ านวนการใช้ประโยชน์
น้อยครั้ง ดังนั้น เพื่อให้องค์ปกครองท้องถิ่นสามารถบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุด และมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง
สามหมอได้ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยมีค าสั่งที่ 338/2565 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการศึกษาการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.ช่องสามหมอ โดยให้ด าเนินการใน
เรื่องการพิจารณาเพิกถอนสภาพบ้านพักอาศัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่นต าบลช่องสามหมอเนื่องจากช ารุด 
ทรุดโทรม มีลักษณะไม่ปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของผู้เข้าอยู่อาศัย ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องสามหมอมีมติเห็นชอบการพิจารณาเพิกถอนสภาพบ้านพักอาศัยของข้าราชการพนักงานส่วน
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ท้องถิ่นต าบลช่องสามหมอ เนื่องจากช ารุด ทรุดโทรม มีลักษณะไม่ปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของ
ผู้เข้าอยู่อาศัย โดยไม่ให้รื้อถอนหรือท าลายทิ้ง แต่ให้แปรสภาพหรือปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินเดิม แปรสภาพหรือปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ให้เป็นอย่างอื่น โดยให้ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการศึกษาว่าจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์อื่นได้อย่างไร โดยให้พิจารณาถึงความ
คุ้มค่าของงบประมาณที่จะใช้ และประโยชน์ที่จะได้รับให้มากที่สุด โดยให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ระเบียบ 
แนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  ในส่วนของ
รายละเอียดข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กระผมขออนุญาตให้ท่านปลัด ช้ีแจงครับ 
กระผมมีเรื่องที่จะแสดงความคิดเห็นหรือช้ีแจงเพียงเท่านี ้ขอบคุณครับ 

นางสาวถิรดา ก าเนิดบุญ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร  
(ปลัด อบต.)  ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตช้ีแจง ตามที่ท่านนายก 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอไดเ้สนอญตัต ิและมอบหมายให้ช้ีแจง ดังต่อไปนี้ค่ะ ญัตติการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ การด าเนินการศึกษาการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.ช่องสามหมอ กรณีการ
พิจารณาเพิกถอนสภาพบ้านพักอาศัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่นต าบลช่องสามหมอ เนื่องจากช ารุด 
ทรุดโทรม มีลักษณะไม่ปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของผู้เข้าอยู่อาศัย ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด 13 การบริหารพัสดุ มาตรา 112 และมาตรา 
113 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนท่ี 
3 การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ ตามข้อ 212 ข้อ 213 และข้อ 214 ส่วนท่ี 4 การจ าหน่ายพัสดุ ตามข้อ 
215 (4) การแปรสภาพหรือท าลาย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่หน่วยงานของรัฐก าหนด ข้อ 218 
และข้อ 219 และให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.1/ว 502 ลงวันที่ 
8 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอได้ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยมีค าสั่งที่ 338/2565 
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการศึกษาการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ 
อบต.ช่องสามหมอ โดยให้ด าเนินการในเรื่องการพิจารณาเพิกถอนสภาพบ้านพักอาศัยของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นต าบลช่องสามหมอเนื่องจากช ารุด ทรุดโทรม มีลักษณะไม่ปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของ
ผู้เข้าอยู่อาศัย ซึ่งคณะกรรมการได้ด าเนินการศึกษาการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.ช่องสามหมอ 
โดยคณะกรรมการมีการประชุมก าหนดแนวทางศึกษาถึงประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับ และเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด และลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักข้าราชการจริง ในการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการศึกษาการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ  อบต.ช่องสามหมอ เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการจึงมีมติที่ประชุม เห็นชอบให้แปรสภาพหรือปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การ
ใช้งานจากบ้านพักข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลช่องสามหมอ เป็นศูนย์อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (ศูนย์ อปพร.) หรือศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพกู้ภัย (EMS) ต าบลช่องสามหมอ และมีมติมติ
ให้ความเห็นชอบการด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ให้เป็นศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ศูนย์ อป
พร.) หรือศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพกู้ภัย (EMS) ต าบลช่องสามหมอ ท่ีสามารถให้บริการประชาชนในเขต
พื้นที่ได้ โดยวงเงินงบประมาณให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ หรือประมาณการราคาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องสามหมอ โดยให้กองช่างเป็นผู้รับผิดชอบในการประมาณการราคา ปร.4, ปร.5 แล้วเสนอให้
ผู้บริหารอนุมัติ วงเงินงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมต่อไปค่ะ  

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ มีสมาชิกฯ ท่านใดท่ีจะแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกหรือไม่ครับ / ไม่มี 
(ประธานสภาฯ)  เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใด จะเสนออะไรอีก กระผมขอมติที่ประชุม ครับ ท่านใดเห็นชอบ ตามรายงานของ 

คณะกรรมการด าเนินการศึกษาการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.ช่องสามหมอ  ที่เห็นชอบให้แปร
สภาพหรือปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งานจากบ้านพักข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต าบล
ช่องสามหมอ เป็นศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ศูนย์ อปพร.) หรือศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ
กู้ภัย (EMS) ต าบลช่องสามหมอ และมีมติมติให้ความเห็นชอบการด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ให้เป็นศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ศูนย์ อปพร.) หรือศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพกู้ภัย (EMS) ต าบลช่อง
สามหมอ ท่ีสามารถให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ได้ โดยวงเงินงบประมาณให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ 
หรือประมาณการราคาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ โดยให้กองช่างเป็นผู้รับผิดชอบในการ
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ประมาณการราคา ปร.4, ปร.5 แล้วเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติวงเงินงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม ท่าน
ใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม                    - เห็นชอบ                จ านวน .......7....... เสียง 
                                    - ไม่เห็นชอบ             จ านวน ................. เสียง 
                                    - งดออกเสียง   จ านวน ........1....... เสียง (ประธานสภาฯ) 
                                    - ลา    จ านวน .................  คน 
                                    - ขาด    จ านวน .................  คน 
 
   4.5 ญัตติ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง 
(ประธานสภาฯ)  พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตามที่ท่านนายก เสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารต าบล 

ช่องสามหมอ ได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาฯ พิจารณา ในวาระนี้กระผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติได้
เสนอวา่จะพิจารณาเป็นรายข้อแล้วขอมติที่ประชุมเป็นรายข้อ หรือจะพิจารณารวดเดียวท้ังหมดทุกข้อ ตั้งแต่
ข้อ 4.5.1 - ข้อ 4.5.7 แล้วค่อยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ลงมติครั้งเดียว ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้
เสนอครับ 

นายนพดล เรือนแก้ว เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่าน ปลัดองค์การบริหารส่วน 
(รองประธานสภาฯ)  ต าบลช่องสามหมอ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับกระผม 

นายนพดล เรือนแก้ว รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ขอเสนอให้พิจารณารวดเดียว
ทั้งหมดทุกข้อ ตั้งแต่ข้อ 4.5.1 - ข้อ 4.5.7 แล้วค่อยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ลงมติครั้งเดียว ครับ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ มีสมาชิกฯ ท่านใดท่ีจะแสดงความคิดเห็น หรือเสนอเป็นอย่างอื่น เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกหรือไม่ครับ / ไม่มี 
(ประธานสภาฯ)  เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใด จะเสนออะไรอีก กระผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน พิจารณารวดเดียว 

ทั้งหมดทุกข้อ ตั้งแต่ข้อ 4.5.1 - ข้อ 4.5.7 แล้วค่อยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ลงมติครั้งเดียว ครับ เพื่อ
เป็นการกระชับเวลา กระผมจะขอเริ่มพิจารณาให้ความเห็นชอบตั้งแต่ข้อ 4.5.1 เลยนะครับ 

4.5.1 การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง พระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนมิยาซาว่า บ้านโสก
หาด หมู่ที่ 2 รหัสสายทาง ชย.ถ. 49-007 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง  
(ประธานสภาฯ)  พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนมิยาซาว่า  

บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 รหัสสายทาง ชย.ถ.49-007 ตามที่ท่าน นายกองค์การบริหารต าบลช่องสามหมอ ได้
เสนอญัตติเพื่อให้สภาฯ พิจารณา ขอเชิญท่านนายกฯ ช้ีแจงให้กับสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้
รับทราบครับ เชิญครับ 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
(นายก อบต.ช่องสามหมอ) ท่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับกระผม 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ขออนุญาตช้ีแจง ดังต่อไปนี้ครับ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 3349 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 
2565 เรื่อง การส ารวจข้อมูลถนน แหล่งกักเก็บน้ า หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธรณภัยหรือเพื่อให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ จึงขออนุมัติด าเนินการในเรื่องดังกล่าว โดย
การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 เพื่อขอรับ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ า หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย
หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน ในส่วนของรายละเอียดข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง กระผมขออนุญาตให้ท่านปลัด และท่าน ผอ.กองช่าง ช้ีแจงครับ กระผมมีเรื่องที่จะแสดง
ความคิดเห็นหรือช้ีแจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
 



~ 9 ~ 
 
นางสาวถิรดา ก าเนิดบุญ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร  
(ปลัด อบต.)  ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตช้ีแจง ตามที่ท่านนายก 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอได้เสนอญัตติ และมอบหมายให้ช้ีแจง ดังต่อไปนี้ค่ะ  
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 หมวด 5 การแผ้วถางป่า มาตรา 54 วรรคสอง การขอ
อนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติฯ และกฎกระทรวงดังกล่าว และเป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางการขอรับเงินสนับสนุน
งบประมาณ เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ า หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย หรือเพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี  

นายไพโรจน์ ข าประไพ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร ผู้น าชุมชน 
(ผอ.กองช่าง)  ท่านปลัดฯ ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขออนุญาตช้ีแจง  

ดังต่อไปนี้ครับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนมิยาซาว่า บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 รหัส
สายทาง ชย.ถ.49-007 สถานที่ด าเนินการ บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมา และขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาดได้อย่างสะดวก ช่วยลดต้นทุนการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร ป้องกันการลดอุบัติเหตุในการ
สัญจร ประมาณการและปริมาณงานที่ต้องด าเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ทางกองช่างขอ
รับรองว่ามีการศึกษาความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความคุ้มค่าของโครงการแล้ว และจะเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนในเขตที่มากที่สุด กระผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้พิจารณาอนุญาต 
เพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปครับ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ มีสมาชิกฯ ท่านใดท่ีจะแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย เกี่ยวกับโครงการฯ นี้อีกหรือไม่ครับ / ไม่มี 
(ประธานสภาฯ)  เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใด จะแสดงความคิดเห็นอะไรอีก กระผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ได้พิจารณาญัตติต่อไปเลยนะครับ 
 

4.5.2 การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง พระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเหมือดแอ่ – บ้าน
สายบัวแดง รหัสสายทาง ชย.ถ.49-005 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง  
(ประธานสภาฯ)  พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเหมือด 

แอ่ – บ้านสายบัวแดง รหัสสายทาง ชย.ถ.49-005 ตามที่ท่าน นายกองค์การบริหารต าบลช่องสามหมอ ได้
เสนอญัตติเพื่อให้สภาฯ พิจารณา ขอเชิญท่านผู้อ านวยการกองช่าง ช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ ให้กับ
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับทราบครับ เชิญครับ 

นายไพโรจน์ ข าประไพ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร  
(ผอ.กองช่าง)  ท่านปลัดฯ ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขออนุญาตช้ีแจง  

ดังต่อไปนี้ครับ ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเหมือดแอ่ – บ้านสายบัวแดง รหัส
สายทาง ชย.ถ.49-005 สถานท่ีด าเนินการ บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมา และขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาดได้อย่างสะดวก ช่วยลดต้นทุนการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร ป้องกันการลดอุบัติเหตุในการ
สัญจร ประมาณการและปริมาณงานที่ต้องด าเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ทางกองช่างขอรับรอง
ว่ามีการศึกษาความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความคุ้มค่าของโครงการแล้ว และจะเป็นประโยชน์ต่ อ
ประชาชนในเขตที่มากท่ีสุด กระผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้พิจารณาอนุญาต เพื่อ
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปครับ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ มีสมาชิกฯ ท่านใดท่ีจะแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย เกี่ยวกับโครงการฯ นี้อีกหรือไม่ครับ / ไม่มี 
(ประธานสภาฯ)  เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใด จะแสดงความคิดเห็นอะไรอีก กระผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ได้พิจารณาญัตติต่อไปเลยนะครับ 
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4.5.3 การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง พระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านชนแดน – บ้านหนองแดง 
รหัสสายทาง ชย.ถ. 49-001 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง  
(ประธานสภาฯ)  พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านชนแดน –  

บ้านหนองแดง รหัสสายทาง ชย.ถ. 49-001 ตามที่ท่าน นายกองค์การบริหารต าบลช่องสามหมอ ได้เสนอ
ญัตติเพื่อให้สภาฯ พิจารณา ขอเชิญท่านผู้อ านวยการกองช่าง ช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ ให้กับสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับทราบครับ เชิญครับ 

นายไพโรจน์ ข าประไพ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร  
(ผอ.กองช่าง)  ท่านปลัดฯ ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขออนุญาตช้ีแจง  

ดังต่อไปนี้ครับ ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านชนแดน – บ้านหนองแดง รหัสสายทาง 
ชย.ถ. 49-001 สถานที่ด าเนินการ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัด
ชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมา และขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้
อย่างสะดวก ช่วยลดต้นทุนการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร ป้องกันการลดอุบัติเหตุในการสัญจร ประมาณ
การและปริมาณงานที่ต้องด าเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 468 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,808 ตารางเมตร ทางกองช่างขอรับรองว่ามีการศึกษาความ
เป็นไปได้ ความเหมาะสม และความคุ้มค่าของโครงการแล้ว และจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตที่มาก
ที่สุด กระผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้พิจารณาอนุญาต เพื่อด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไปครับ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ มีสมาชิกฯ ท่านใดท่ีจะแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย เกี่ยวกับโครงการฯ นี้อีกหรือไม่ครับ / ไม่มี 
(ประธานสภาฯ)  เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใด จะแสดงความคิดเห็นอะไรอีก กระผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ได้พิจารณาญัตติต่อไปเลยนะครับ 
 

4.5.4 การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง พระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 ในโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บนถนนคอนกรีตเดิม สายบ้านโสก
หาด – พ้ืนที่การเกษตร หมู่ที่ 2 รหัสสายทาง ชย.ถ.49-006 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง  
(ประธานสภาฯ)  พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ในโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บนถนนคอนกรีตเดิม  

สายบ้านโสกหาด – พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 รหัสสายทาง ชย.ถ.49-006 ตามที่ท่าน นายกองค์การบริหาร
ต าบลช่องสามหมอ ได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาฯ พิจารณา ขอเชิญท่านผู้อ านวยการกองช่าง ช้ีแจงรายละเอียด
ของโครงการ ให้กับสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับทราบครับ เชิญครับ 

นายไพโรจน์ ข าประไพ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร  
(ผอ.กองช่าง)  ท่านปลัดฯ ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขออนุญาตช้ีแจง  

ดังต่อไปนี้ครับ ในโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บนถนนคอนกรีตเดิม สายบ้านโสกหาด – พื้นที่
การเกษตร หมู่ที่ 2 รหัสสายทาง ชย.ถ.49-006 สถานที่ด าเนินการ บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 ต าบลช่องสาม
หมอ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมา และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างสะดวก ช่วยลดต้นทุนการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร ป้องกันการ
ลดอุบัติเหตุในการสัญจร ประมาณการและปริมาณงานที่ต้องด าเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วย
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 5,000 ตารางเมตร ทางกองช่างขอรับรองว่ามีการศึกษาความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความ
คุ้มค่าของโครงการแล้ว และจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตที่มากท่ีสุด กระผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภา
ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้พิจารณาอนุญาต เพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปครับ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ มีสมาชิกฯ ท่านใดท่ีจะแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย เกี่ยวกับโครงการฯ นี้อีกหรือไม่ครับ / ไม่มี 
(ประธานสภาฯ)  เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใด จะแสดงความคิดเห็นอะไรอีก กระผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ได้พิจารณาญัตติต่อไปเลยนะครับ 
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4.5.5 การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง พระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน 2054 – ลาน
เอนกประสงค์ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 รหัสสายทาง ชย.ถ.49-008 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง  
(ประธานสภาฯ)  พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน 2054 –  

ลานเอนกประสงค์ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 รหัสสายทาง ชย.ถ.49 -008 ตามที่ท่าน นายกองค์การบริหาร
ต าบลช่องสามหมอ ได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาฯ พิจารณา ขอเชิญท่านผู้อ านวยการกองช่าง ช้ีแจงรายละเอียด
ของโครงการ ให้กับสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับทราบครับ เชิญครับ 

นายไพโรจน์ ข าประไพ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร  
(ผอ.กองช่าง)  ท่านปลัดฯ ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขออนุญาตช้ีแจง  

ดังต่อไปนี้ครับ ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน 2054 – ลานเอนกประสงค์ บ้านหนอง
แดง หมู่ที่ 1 รหัสสายทาง ชย.ถ.49-008 สถานท่ีด าเนินการ บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอ
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมา และขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ท้องตลาดได้อย่างสะดวก ช่วยลดต้นทุนการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร ป้องกันการลดอุบัติเหตุใน
การสัญจร ประมาณการและปริมาณงานที่ต้องด าเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ทางกองช่างขอ
รับรองว่ามีการศึกษาความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความคุ้มค่าของโครงการแล้ว และจะเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนในเขตที่มากที่สุด กระผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้พิจารณาอนุญาต 
เพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปครับ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ มีสมาชิกฯ ท่านใดท่ีจะแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย เกี่ยวกับโครงการฯ นี้อีกหรือไม่ครับ / ไม่มี 
(ประธานสภาฯ)  เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใด จะแสดงความคิดเห็นอะไรอีก กระผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ได้พิจารณาญัตติต่อไปเลยนะครับ 
 

4.5.6 การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง พระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 สาย
ทางทิศใต้วัดประชามงคล (ต่อจากคอนกรีตเดิม) 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง  
(ประธานสภาฯ)  พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแดง  

หมู่ที่ 8 สายทางทิศใต้วัดประชามงคล (ต่อจากคอนกรีตเดิม) ตามที่ท่าน นายกองค์การบริหารต าบลช่องสาม
หมอ ได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาฯ พิจารณา ขอเชิญท่านผู้อ านวยการกองช่าง ช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ 
ให้กับสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับทราบครับ เชิญครับ 

นายไพโรจน์ ข าประไพ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร  
(ผอ.กองช่าง)  ท่านปลัดฯ ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขออนุญาตช้ีแจง  

ดังต่อไปนี้ครับ ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 สายทางทิศใต้วัด
ประชามงคล (ต่อจากคอนกรีตเดิม) สถานที่ด าเนินการ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอ
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมา และขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ท้องตลาดได้อย่างสะดวก ช่วยลดต้นทุนการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร ป้องกันการลดอุบัติเหตุใน
การสัญจร ประมาณการและปริมาณงานที่ต้องด าเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร ทางกองช่างขอรับรอง
ว่ามีการศึกษาความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความคุ้มค่าของโครงการแล้ว และจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในเขตที่มากท่ีสุด กระผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้พิจารณาอนุญาต เพื่อ
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปครับ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ มีสมาชิกฯ ท่านใดท่ีจะแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย เกี่ยวกับโครงการฯ นี้อีกหรือไม่ครับ / ไม่มี 
(ประธานสภาฯ)  เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใด จะแสดงความคิดเห็นอะไรอีก กระผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ได้พิจารณาญัตติต่อไปเลยนะครับ 



~ 12 ~ 
 

4.5.7 การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง พระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 ในโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม รหัสสายทาง 
ชย.ถ.49-003 สายบ้านหนองหญ้าขาว - บ้านหนองแดง  ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง  
(ประธานสภาฯ)  พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ในโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม  

รหัสสายทาง ชย.ถ.49-003 สายบ้านหนองหญ้าขาว - บ้านหนองแดง ตามที่ท่าน นายกองค์การบริหาร
ต าบลช่องสามหมอ ได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาฯ พิจารณา ขอเชิญท่านผู้อ านวยการกองช่าง ช้ีแจงรายละเอียด
ของโครงการ ให้กับสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับทราบครับ เชิญครับ 

นายไพโรจน์ ข าประไพ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร  
(ผอ.กองช่าง)  ท่านปลัดฯ ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขออนุญาตช้ีแจง  

ดังต่อไปนี้ครับ ในโครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม รหัสสายทาง ชย.ถ.49-003 
สายบ้านหนองหญ้าขาว - บ้านหนองแดง  ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  สถานที่
ด าเนินการ บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4 ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมา และขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างสะดวก ช่วยลด
ต้นทุนการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร ป้องกันการลดอุบัติเหตุในการสัญจร ประมาณการและปริมาณงาน
ที่ต้องด าเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.04 เมตร ทางกองช่างขอรับรองว่ามีการศึกษาความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความคุ้มค่าของ
โครงการแล้ว และจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตที่มากที่สุด กระผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ได้พิจารณาอนุญาต เพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปครับ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ มีสมาชิกฯ ท่านใดท่ีจะแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย เกี่ยวกับโครงการฯ นี้อีกหรือไม่ครับ / ไม่มี 
(ประธานสภาฯ)  เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใด จะแสดงความคิดเห็นอะไรอีก กระผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบการขอ 

อนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตามญัตติ
ข้อ 4.5.1 – 4.5.7 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                    - เห็นชอบ                จ านวน .......7....... เสียง 
                                    - ไม่เห็นชอบ             จ านวน ................. เสียง 
                                    - งดออกเสียง   จ านวน ........1....... เสียง (ประธานสภาฯ) 
                                    - ลา    จ านวน .................  คน 
                                    - ขาด    จ านวน .................  คน 

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ  
นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ  การพิจารณาในญัตติต่าง ๆ ที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอเสนอ เพื่อให้สภาองค์การ
(ประธานสภาฯ)  บริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ พิจารณาเห็นชอบก็ด าเนินการมาครบทุกญัตติ โดยสมบูรณ์แล้ว กระผม 

ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในระเบียบวาระอื่น ๆ นี้ มี
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้ามีก็เชิญท่านสมาชิกสภาฯ หรือขอเชิญ
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เสนอในระเบียบวาระเรื่องอื่น ๆ น้ี เชิญครับ 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่าน ปลัดองค์การบริหารส่วน 
(นายก อบต.ช่องสามหมอ) ต าบลช่องสามหมอ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผม 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ขอน าเรียนว่าทุกญัตติที่ท่านสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้พิจารณาเห็นชอบในวันนี้ ทางคณะผู้บริหารจะให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการให้เร็วท่ีสุด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและทางราชการมากท่ีสุดครับ 
ในระเบียบวาระอื่น ๆ นี้กระผมก็มีเรื่องแจ้ง ดังต่อไปนี้ 
- ในวันท่ี 24 – 26 ธันวาคม 2565 ท่ีจะถึงนี้ ทางอ าเภอคอนสวรรค์จะจัดกิจกรรมงานประเพณีของดีคอน
สวรรค์ จึงขอความร่วมมือกับทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว 
เพราะฉะนั้น อบต.ช่องสามหมอของเราก็จะเตรียมในเรื่องของขบวนแห่ ขบวนนางร า และกิจกรรมแสดงบน
เวที ก็ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เตรียมด าเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยครับ 
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 - ในวันเสาร์ ท่ี 3 ธันวาคม 2565 ที่จะถึงนี้ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติได้ไปเป็นก าลังใจให้
ลูกหลานนักกีฬาเยาวชนต าบลช่องสามหมอ ที่จะเข้าชิงชนะเลิศกีฬาประเภทฟุตบอลชาย 11 คน ในการ
แข่งขันกีฬานกเป็ดเกมส์ ครั้งที่ 1 โดยสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอคอนสวรรค์ ร่วมกับมูลนิธิอร่าม โล่วีระ 
เวลา 13.00 น. ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนชุมชนคอนสวรรค์ ก็ขอเชิญชวนทุก ๆ ท่านร่วมเป็นก าลังใจให้
นักกีฬาของต าบลช่องสามหมอครับ 
- ในวันจันทร์ ท่ี 5 ธันวาคม 2565 อ าเภอคอนสวรรค์ได้จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 
และวันชาติ ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร ก็ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร และวางพานดอกไม้สด ในวันและ
เวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย กระผมก็มีเรื่องแจ้งเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นางสาวถิรดา ก าเนิดบุญ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
(ปลัด อบต.)  ทุกภาคส่วนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันขออนุญาตแจ้งการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาม 

หมอ ในสมัย สามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2565 สมัยประชุมจะเริ่มตั้งแต่วันท่ี 15 ธันวาคม – วันที่ 29 
ธันวาคม 2565 ระยะเวลา 15 วัน โดยการประชุมก็จะพิจารณาในเรื่องของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องสามหมอด าเนินการในปีที่ผ่านมาทั้งหมด ค่ะ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรญั         การด าเนินการประชุมสภาฯ ก็ด าเนินมาพอสมควรแล้ว มเีรื่องให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาครบถ้วนแล้ว   
(ประธานสภาฯ)                  มีสมาชิกท่านใด ท่ีจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ / ไม่ม ี
                                     กระผมขอขอบคณุท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 

และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี ้

เลิกประชมุ              เวลา  12.50  น. 

 
                                               ลงช่ือ                                       ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                          (นางสาวถิรดา ก าเนิดบุญ) 
                                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
                                                               เลขานุการสภาฯ 
 
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 3/2565 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที.่................เดือน.................................พ.ศ. 2565  
- เห็นว่าถูกต้องแล้วจึงลงนามไว้เพือ่เป็นหลักฐาน 
 
                                               ลงช่ือ                                        ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                          (นางสาวถิรดา ก าเนิดบุญ) 
                                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
                                                               เลขานุการสภาฯ 
 
(ลงช่ือ)                                 ตรวจ      (ลงช่ือ)                               ตรวจ     (ลงช่ือ)                               ตรวจ 
          (นางประภา จอมค าสิงห์)                         (นายสุชาติ สางชัยภูมิ)                          (นางนิยม พละเนา) 
 
- สภาองค์การบริหารส่วนต าบลชองสามหมอได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ สมัยสามัญ สมัย 
ที่ 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ในวันท่ี  2  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2565  
 
 
                                               ลงช่ือ                                        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                           (นายศิลธรรม  หงษ์หิรัญ) 
                                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
 


